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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ครั้งที ่1 / 2565 
วันพุธที่ 12  มกราคม  2565 

ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 
 
 

รายนามผู้มาประชุม 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา    เพ็ญศิรินภา    ประธานคณะกรรมการ (แทน) 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา   จันทร์คง     กรรมการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา    ประเสริฐชัย    กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ   ธรรมกุล     กรรมการ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ     น้อยวัฒน์     กรรมการ 
  6. อาจารย์ ดร.อนัญญา      ประดิษฐปรีชา   กรรมการ 
  7. อาจารย์ สพ.ญ. มยุรินทร์      เหล่ารุจิสวัสดิ์    กรรมการ 
  8. อาจารย์ศรุดา          จิรัฐกุลธนา    กรรมการ 
  9. อาจารย์สุณัฐชา        เผ่าพงษ์ศิลป์    กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวภาภัสกรณ       มีเดช      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายนามผูไ้ม่เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล   กาละดี     ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่อง ประกาศ มสธ เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มสธ. พ.ศ.2564 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องประกาศ มสธ เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ มสธ. พ.ศ.2564 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2 564  มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ อ อ ก ป ระก าศ  ม ส ธ . เรื่ อ ง  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งป ระส งค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2564 นั้น ส านักวิชาการ จึงขอส่งประกาศ มสธ. เรื่อง คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2564 เพ่ือน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์  
   ที่ประชุมมีมติรับทราบ ต่อวาระดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะว่าควรน าขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์
สาขาวิชา 
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 1.2 เรื่องคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคต้องการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร   
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาความ
สอดคต้องการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ
ประทับตราที่ อว .204.2/17496 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 ตามหนังสือประทับตราที่ อว 
.204.2/16216 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564  

  ทีป่ระชุมมีมตริับทราบต่อวาระดังกล่าว  
 1.3 เรื่องขอเชิญส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ส าหรับลงข่าว มสธ. รูปแบบดิจิทัล ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องขอเชิญส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ส าหรับลงข่าว มสธ. 
รูปแบบดิจิทัล ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วยสถานสื่อสารองค์กรจะจัดท าข่าว มสธ. ในรูปแบบดิจิทัล 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ของหน่วยงานต่าง ( ของมหาวิทยาลัย 
อาทิ ภาพข่าวกิจกรรมในรอบเดือนท่ีผ่านมา หรือกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นใหม่รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
ในการนี้สถานสื่อสารองค์กรใคร่ ขอให้หน่วยงานของท่าน ส่งรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าข่าว มสธ. ในรูปแบบดิจิทัล ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษา
และบุคคลทั่วไปทราบ โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลได้ทางช่องทางดังนี้ 
1. ส่งเป็นฟล์เอกสารถึงสถานสื่อสารองค์กรในรูปแบบไฟล์เนื้อหา และภาพประกอบแยกเป็น Folder (ถ้ามี) 
2. ส่งทางอีเมล pr_stou@hotmail.com ไฟล์เนื้อหา และภาพประกอบแยกเป็น Folder (ถ้ามี) ระบุเสนอ
พิจารณาลง ข่าว มสธ. 
  ที่ประชุมมีมตริับทราบต่อวาระดังกล่าว  
 1.4 เรื่ องขอความร่วม มือในการจัดท ารายละเอียดของชุ ด วิชา (มคอ .3)ภาคปลาย                  
ปีการศึกษา 2564 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องขอความร่วมมือในการจัดท ารายละเอียดของชุดวิชา 
(มคอ.3) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดท ารายละเอียดของชุดวิชา  
(มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้น ส านักวิชาการขอความร่วมมือ
จากสาขาวิซากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ม ค อ . ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ที่  http://otqf.stou.ac.th/ห รื อ ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่ 
http:/tqfstou.ac.th/ และจัดส่งข้อมูลสรุป การจัดท ามคอ. ไปที่ฝ่ายต ารา ส านักวิซาการ ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือจะได้รวบรวมน าเสนอสภาวิซาการต่อไป 
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 ที่ประชุมมีมติรับทราบต่อวาระตังกล่าว โดยให้ประธานชุดด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของ
เทอม 2/64 แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มกราคา 2565 ทั้งนี้หลักสูตรได้เรียมรายชื่อชุตวิชาที่เปิดสอนในเทอม 
2/64 ให้   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขค าผิดในรายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาเรื่อง พิจารณา (ร่าง)แผนด าเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กาคการศึกษา
ที2่/2564 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา พิจารณา (ร่าง)แผนด าเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กาคการศึกษาที่2/2564 ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนด าเนินงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาค
การศึกษาที่ 2/2564 โดยได้น าข้อมูลเดิมมาจัดท า และปรับแก้ไขข้อมูลคือ ปรับปฏิทินใหม่เป็นของปี 2564 
แก้ไขข้อมูลการเปิด – ปิด ภาคการศึกษา และการสอบประมวลความรู้ ให้ตรงข้อมูลของมหาวิทยาลัยก าหนด 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบต่อวาระดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับซุตวิชาที่มีการจัด
สอนเสริมแบบเข้มที่ต้องรอการก าหนดวันจากส านักบริการการศึกษา นั้น รอเพ่ิมเติมก าหนดการสอนเสริมใน
แผนฯ อีกครั้ง 
 4.2 พิจารณาเรื่อง พิจารณาทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปีงบนระมาณ พ.ศ.2566. 
และประมาณการล่วงหน้า 4ปี (.พ.ศ.2567-2570) 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องพิจารณาทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปี
งบนระมาณ พ.ศ.2566. และประมาณการล่วงหน้า 4ปี (.พ.ศ.2567 -2570) ด้วยฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ 
แผนฯ กองแผ่นงาน อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ ของ มสธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดท าเป้าหมายการจัดการศึกษาถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ นั้นเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย น าไปสู่การส่งต่อกระบวนการอ่ืนๆ ให้สามารถวางแผน
ปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการนี้ ฝ่ายการศึกษา ยุทธศาสตร์ 
แผนฯกองแผนงาน จึงได้ยกร่างเป้าหมายการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 และประมาณการ
ล่วงหน้า 4 ปี ( พ.ศ. 2567-2570) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านหลักสูตร ชุดวิชา นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา     
   ที่ประชุมพิจารณาการทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษา และมีมติเห็นชอบตามเอกสาร
หมายเลข 1-6 
 4.3 พิจารณาเรื่องแผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มอัตราการสอบผ่านชุด
วิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ 
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เพ่ิมอัตราการสอบผ่านชุดวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตามที่สาขาวิชาให้ด าเนินโครงการและ
จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ 

  ทีป่ระชุมพิจารณาการจัดท าแผนด าเนินโครงการที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบสบับสนุนเพื่อเพ่ิมอัตรา 
การสอบผ่านชุดวิชาในหลักสูตรสาธารรสุขศาสตรบัณฑิต โดยเสนอโครงการดังนี้ 
 4.4 พิจารณาเรื่อง ขอให้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับในเรื่องภาระงานในฐานอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 เพื่อสอบถามกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย
และบริหารทั่วไป 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอให้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวกับในเรื่องภาระ
งานในฐานอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 เพ่ือสอบถามกับรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล วิจัยและบริหารทั่วไป ด้วยที่ประชุมคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ได้มีการพิจารณาในเรื่องภาระงานในฐานอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 แล้วและมีประเด็นข้อสงสัยในหลายประการที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ดังนั้นที่
ประชุมจึงมีมติขอให้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัยและบริหารทั่วไป มาให้ความกระจ่างเรื่อง
ภาระงานในฐานอาจารย์ฯ นั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอให้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยในเรื่องภาระงาน
ในฐานอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นข้อมูลสอบถามกับรองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล วิจัยและบริหารทั่วไป  
    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วขอจัดส่งการรวบรวมประเด็นค าถามฯ ของสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นข้อสงสัยที่เก่ียวกับในเรื่องภาระงานในฐานอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  
เพ่ือสอบถามกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัยและบริหารทั่วไปของสาธารณสุขศาสตร์ 
1. การปรับแก้ตามประกาศมหาวิทยาลัย (ท้ังการเพิ่มหรือลด) สามารถท าได้ตามมติ คณาจารย์หรือตามมติ 
กรรมการสาขาได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร 
2. ตามประกาศฯ เรื่องภาระงานในฐานะอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) หน้า 19  กรณีอาจารย์ที่
กลับจากลาศึกษาต่อให้ลดชั่วโมงการท างานรอบประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 (670.83 ชม.)  เป็นเวลา 2 รอบ 
ขอให้ช่วยอธิบายวิธีค านวนผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มเงินเดือน 
3. การค านวณใน excel ที่คิดร้อยละ จากรอบรวมก่อนน่าจะไม่ถูกต้อง เพราะหากต้องการให้อาจารย์มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยน่าจะเปิดให้ท ากิจกรรมต่างๆ ได้เต็มที่ แล้วค่อยมายึดตามเพดาน PA 
ที่ก าหนด แต่ไม่ควรตัดตั้งแต่แรก 
4. การก าหนดเป้าที่จ ากัดเช่น วิจัยไม่เกิน 5 เรื่อง วิทยากรไม่เกิน 10 ชม เป็นการจ ากัดเสรีภาพทางวิชาการ
และขัดต่อ kpi รวมถึงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรื่องงานวิชาการ เสนอว่าไม่ควรก าหนดเพดานเพราะ
อาจารย์ก าหนดเป้าอยู่แล้ว หากเขาท าเกินและไม่กระทบงานประจ าก็เป็นประโยชน์ กับมหาวิทยาลัย 
5. อยากได้ไฟล์ excel หลังจากกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
6. กรณีการเขียนข้อตกลงงานต่อเวลาราชการในสถานการณ์ปกติที่เคยท าได้ แต่พอมีภาระงาน นศ ต้องดูแล 
วพ is มากเกินเกณฑ์เพราะอาจารย์ลดลง กับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ท าให้บางกิจกรรมท าไม่ได้ จัด



5 

อบรมหรือท าโครงการไม่ได้ การประเมินควรมีแนวทางให้ความเป็นธรรมกับผู้ต่อเวลาอย่างไร หรือจะปรับ
ข้อตกลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้หารือไม่ 
7. การประเมินภาระงานข้าราชการที่ต่อเวลาราชการ มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไรที่โปร่งใส เป็นธรรม 
ก่อนที่จะไปเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กพอ. ให้ออกจากราชการ 
  4.5 พิจารณาเรื่อง ขอรายช่ือผู้แทนหลักสูตรในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอรายชื่อผู้แทนหลักสูตรในคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ด้วยประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา  ครั้ งที่  16/2564 วันที่  25 w.ย.64 มีมติ
มอบหมายให้ผมเป็นประธาน คณะท างานประชาสัมพันธ์สาขาฯ และให้จัดตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรซึ่งจะประกอบด้วยผู้ท างานจากคณะท างาน/หลักสูตรละ 1-2 คน นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามมติฯ ในการนี้ผมจึงขอรายชื่อผู้แทนหลักสูตรเพ่ือเป็นคณะท างานประชาสัมพันธ์หลักสูตร หลักสูตรละ 1 
ท่าน เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งสาขาวิชาฯออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
  ที่ประชุมพิจารณาตัวแทนหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แล้วมีมติ เสนอเลขาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์ เป็นตัวแทนหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     - 
 
  เลิกประชุมเวลา  16.00  น.   
 
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล   กาละดี) 
         ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 


